

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: ~~298~~ CV/TĐTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

*"V/v nâng cao chất lượng và tỷ lệ giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho Đảng, đảng viên kết
 nạp mới từ đoàn viên ưu tú"*

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn; đoàn trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc nâng cao chất lượng và bổ sung chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đảng viên kết nạp mới từ đoàn viên ưu tú năm 2021. Theo đó, Trung ương Đoàn đánh giá Tây Ninh là một trong số các tỉnh đạt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đảng viên kết nạp mới từ đoàn viên ưu tú năm 2021 thấp **dưới 50%**¹. Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã điều chỉnh tăng thêm **289** chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, **383** chỉ tiêu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đối với Tây Ninh năm 2021, cụ thể:

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: **2.096** chỉ tiêu (so với phân bổ đầu nhiệm kỳ là 1.807).

- Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng: **1.272** chỉ tiêu (so với phân bổ đầu nhiệm kỳ là 889).

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn; đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn; đoàn trực thuộc chủ động rà soát danh sách các đơn vị có tỷ lệ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng hoặc tỷ lệ kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú thấp, đơn vị có nhiều đoàn viên ưu tú được bình chọn từ 02 năm liên tiếp trở lên nhưng chưa được kết nạp Đảng để tiến hành làm việc với cấp ủy các đơn vị, tìm nguyên nhân để có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp. Thực hiện trong quý III/2021, sau thực hiện có báo cáo kết quả về Ban Thường vụ các huyện, thị thành ủy và tương đương, trong văn bản báo cáo có đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú tại

¹ Qua các đợt kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá việc chưa đạt các chỉ tiêu này do các nguyên nhân sau:

- Về nguyên nhân chủ quan: Do công tác hợp xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú các cấp bộ Đoàn thực hiện chưa đúng quy trình, hướng dẫn, đoàn viên chưa được thể hiện ý kiến cá nhân đánh giá về đoàn viên được giới thiệu, chi đoàn, đoàn cơ sở chưa đánh giá định kỳ, dẫn đến chất lượng giới thiệu chưa cao; sau khi giới thiệu, các cấp bộ Đoàn chưa đeo bám cấp ủy đề xuất cho đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tổ chức Đoàn các cấp chưa quyết liệt đeo bám việc đề xuất kết nạp Đảng cho đoàn viên...

- Về nguyên nhân khách quan: Do số lượng đoàn viên ít, nguồn đề giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tại các đơn vị cũng hạn chế; một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú; chỉ tiêu phát triển Đảng của các cấp ủy Đảng cũng thấp.

địa phương, đơn vị. Đồng thời gửi về Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn trước ngày 30/9/2021.

2. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú đúng Hướng dẫn số 35-HD/TĐTN-TCKT, ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “*Bình chọn và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)*”.

3. Định hướng các cơ sở Đoàn đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để đoàn viên dễ hiểu, dễ nhớ, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay cần tăng cường việc giáo dục, tuyên truyền qua mạng xã hội; tổ chức nhiều cuộc thi, tìm hiểu, tạo nhiều sân chơi cho đoàn viên, thanh niên để bồi dưỡng nhận thức cho đoàn viên, thanh niên.

4. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn cho đoàn viên đăng ký nghiêm túc, thực chất “*Chương trình rèn luyện đoàn viên*” góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên nói chung, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng nói riêng.

5. Thường xuyên tuyên dương, nhân rộng, chia sẻ lên mạng xã hội các điển hình đảng viên trẻ, đoàn viên tiêu biểu làm nòng cốt cổ vũ, định hướng đoàn viên, thanh niên tích cực rèn luyện, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh, năng lực đấu tranh của tuổi trẻ.

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn; đoàn trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú và đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú định kỳ 3 tháng/01 lần (*có mẫu báo cáo kèm theo*), lồng ghép vào báo cáo tháng 9 và 9 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết năm 2021 gửi về Tỉnh đoàn Tây Ninh qua Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (email:bantochuctinhdoantayninh@gmail.com).

Đây là nội dung quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, BTCKT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



BÍ THƯ

Hoàng Thị Thanh Thúy